



ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. ต้นมะม่วงสายพันธุ์เดือนแก้ว (เสียบยอด) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๕๐ ซม. จากปากถุง อายุ ๖ เดือนขึ้นไป จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค การ์ดั้น ฟลาวเวอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. ต้นมะม่วงสายพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง (เสียบยอด) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม. จากปากถุง อายุ ๖ เดือนขึ้นไป จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค การ์ดั้น ฟลาวเวอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. ต้นอโวคาโดสายพันธุ์พิงค์เคอตัน (เสียบยอด) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม. จากปากถุง อายุ ๖ เดือนขึ้นไป จำนวน ๕๕๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค การ์ดั้น ฟลาวเวอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. ต้นอโวคาโดสายพันธุ์บักคาเนีย (เสียบยอด) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม. จากปากถุง อายุ ๖ เดือนขึ้นไป จำนวน ๗๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค การ์ดั้น ฟลาวเวอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. ต้นอโวคาโดสายพันธุ์ปีเตอร์สัน (เสียบยอด) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม. จากปากถุง อายุ ๖ เดือนขึ้นไป จำนวน ๗๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค การ์ดั้น ฟลาวเวอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๖. ต้นอโวคาโดสายพันธุ์บูช-๗ (เสียบยอด) ความสูงไม่ต่ำกว่า ๔๐ ซม. จากปากถุง อายุ ๖ เดือนขึ้นไป จำนวน ๗๐๐ ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โอเค การ์ดั้น ฟลาวเวอร์ จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายปลีก, ให้

บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวเพชรดา อยู่สุข)

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ด้านการพัฒนาศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง